

Bánh Tròn ng Sinh # 25:

THÔNG BÁO TIN MỪNG # 70 – Website ChiaseLoiChua.com
" SỰ KHÍCH LẠC LÚC ĐÊM ĐEN"

* **Câu chuyện:** Mọt Tín hữu kể: từ 1991 tôi tìm Chúa được vì tôi suy niệm Lời Chúa hàng tuần. Tôi thấy mình không xứng đáng được Chúa thúc đẩy đi tìm Ngài, nhìn vào đời sống mình với sự trợ giúp của Chúa Thánh Linh. Tôi lập đi lập lại câu Kinh Thánh trong Phúc Âm Gioan:

"Chính tôi là bánh Tròn ng Sinh." (Ga 6,35)

1- Nhận vào ngày 14 tháng 5, 1996, mọt bạn cũ đến làm tôi biết những tình hình. Ngày cuối của năm chót Trung học, cháu Melisa, con gái 17 tuổi của tôi đã bắt gặp bạn tôi vì xe hỏng.

2- Thời điểm ngày kinh sáng và buổi trưa, những điều tôi học, viết về Chúa và Kinh Thánh được Chúa đưa bạn tôi nhận, và chia sẻ niềm tin, than thở, cầu nguyện và lắng nghe. Tôi nhớ những lời Chúa nói được mọt câu: "Lạy Chúa, con đây ! Chúa muốn con làm gì? Đây có phải là chương trình của Chúa thì nghiêm túc và muốn làm ích gì cho con?"

3- Tôi phải liên lạc kêu gọi Nhóm, Đoàn thể, Công đồng Giáo xứ và bạn hữu, giúp đỡ mọi mặt cho tang lễ của người con đã vĩnh viễn ra đi, với nhiều đau đớn và nỗi đau.

4- Sau nhiều tuần lễ, tôi chấp nhận viết được lời nào cho Chúa. Làm sao tôi có thể tìm ra lời để giúp người khác, khi mà gia đình mình đang trong cơn khốn khó. Làm sao tôi có thể bình tâm, nếu không thể thì gì trong đêm thanh vắng suy gẫm Lời Chúa và gặp gỡ, nói chuyện với Ngài với bạn cũ của gia đình mình.?

5-Tôi vẫn tin rằng tình Chúa không bao giờ thay đổi, Ngài vẫn là Cha đầy nhân từ và thương xót với những kẻ hằng trông cậy Ngài qua thư gửi Côrintô như sau:"**Chúc tụng Thiên Chúa là Thân phụ Đức Giêsu Kitô, Ngài là Cha giàu lòng nhân ái, và là Thiên Chúa hằng sống nâng đỡ chúng ta. Ngài luôn nâng đỡ chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, đặc biệt sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết ơn Ngài..." (2 Côrintô 1:3-4)**

* Thiên Chúa vẫn là người hy vọng ngay trong mọi gian nan thử thách. Tôi viết về Ngài với ý thức mọi mặt và nhu cầu được Ngài đem đến niềm vui, được Ngài yêu thương và ban sự sống cho Thờn Khí.

*Đợi chờ Nguyện Đợi chờ – Mọi thăm: Website ChiaseLoiChua.com